



# สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สรุปข่าวประจำสัปดาห์



วันที่ 20 – 26 เมษายน 2554

## รัฐ-เอกชนคาดส่งออกข้าวปี 54 ทะลุ 10 ล้านตัน

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยในงานสัมมนาเปิดตลาดข้าวไทยสู่สากล ด้วยสัญญาล่วงหน้าข้าวขาว 5% เอฟโอบี ว่า แนวโน้มการส่งออกข้าวปี 2554 คาดว่าจะสูงกว่าเป้าหมายที่กระทรวงพาณิชย์ กำหนดไว้ 9.5 ล้านตัน เพราะยอดการส่งออก 3 เดือน (ม.ค.-มี.ค.) สามารถส่งออกได้แล้ว 3 ล้านกว่าตัน หรือเฉลี่ยเดือนละ 1 ล้านตัน เป็นผลมาจากความต้องการข้าวตลาดโลกเพิ่มขึ้น หลังจากหลายประเทศประสบภัยธรรมชาติ ดังนั้นในช่วงครึ่งปีที่เหลือไทยจะส่งออกข้าวได้ในระดับไม่ต่ำกว่านี้ โดยเอกชนได้ยืนยันว่ามีคำสั่งซื้อข้าวล่วงหน้าจนถึงเดือนพ.ค.แล้ว

ขณะที่ราคาข้าวเปลือกภายในประเทศขณะนี้ปรับตัวดีขึ้นเช่นกัน โดยข้าวเปลือกล่าสุดอยู่ที่ตันละ 8,200-8,300 บาท และอาจสูงไปถึง 8,900-9,000 บาท สอดคล้องกับการส่งออกที่เพิ่มขึ้น แต่หากข้าวภายในประเทศราคาตกต่ำ รัฐบาลมีเครื่องมือด้วยการตั้งโต๊ะรับซื้อข้าวในราคาอ้างอิง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอีกทาง ซึ่งขณะนี้มีการเปิดจุดรับซื้อแล้ว 80-90 จุดทั่วประเทศ

สำหรับการเปิดซื้อขายข้าวขาว 5% ล่วงหน้าแบบเอฟโอบี ของตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (เอฟเพด) จะเปิดซื้อขายครั้งแรกวันที่ 29 เม.ย.นี้ เชื่อว่าจะเป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างผู้ซื้อ-ผู้ขายทั้งไทยและต่างประเทศ ในการประกันความเสี่ยง และยังเป็นกลไกกำหนดราคาอ้างอิงข้าว ในฐานะที่ไทยเป็นผู้ส่งออกข้าวเบอร์หนึ่งของโลก ทางเอฟเพดหวังว่าการเปิดสัญญาชนิดนี้ จะช่วยให้ผู้ซื้อต่างประเทศสามารถเข้าเทรดได้โดยตรง และทำให้ปริมาณการซื้อขายข้าวในตลาดเอฟเพดเพิ่มขึ้นเป็น 200 สัญญา/วัน

นายเสริมศักดิ์ วรรณกร รองอธิบดีกรมการค้าระหว่างประเทศ กล่าวว่า ในช่วง 3-5 ปีจากนี้ ไทยจะยังเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งต่อไป แม้ไทยจะเสียตลาดข้าวขาวให้กับเวียดนาม แต่ได้ข้าวหอมมะลิและข้าวหนึ่งทดแทน แต่เมื่อเทียบคุณภาพ ข้าวไทยถือว่ามีคุณภาพกว่าข้าวประเทศอื่น ๆ มาก ดังนั้นเชื่อว่าการส่งออกข้าวไทยปีนี้น่าจะส่งออกได้มากถึง 10 ล้านตัน เพราะเพียงแค่ 3 เดือนสามารถส่งออกได้ 3 ล้านตันแล้ว เพราะปกติคำสั่งซื้อข้าวจะมีจำนวนมากในช่วงครึ่งปีหลัง

นายเกียรติศักดิ์ กัลยาสิริวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ Novel Commodities S.A. กล่าวว่า แนวโน้มราคาข้าวปีนี้จะยังดีอยู่ โดยราคาส่งออกข้าวหน้าจะปรับขึ้นไปอยู่ 500-550 เหรียญสหรัฐ/ตัน จากปัจจุบัน 470-480 เหรียญสหรัฐ/ตัน ซึ่งเป็นราคาที่ผู้ซื้อรับได้ และเกษตรกรก็อยู่ได้ เพราะเมื่อทอนกลับมาราคาข้าวเปลือกจะอยู่ที่ 8,800 บาท/ตัน ขณะที่ต้นทุนชาวนาอยู่ที่ 7,000 บาท/ตัน

นายปราโมทย์ วานิชานนท์ นายกิตติมศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า การซื้อขายข้าว 5% แบบเอฟโอบี จะประสบความสำเร็จ ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการกำกับการค้าสินค้าเกษตรล่วงหน้า (กสล.) ปรับเงื่อนไขให้สูงใจมากกว่านี้ ซึ่งตั้งข้อสังเกตไว้ 4 ประเด็น คือ สัญญารับมอบข้าวที่กำหนดไว้ 36 เหรียญสหรัฐ/ตัน สูงเกินไป เพราะสุดท้ายผู้ซื้อผลกำไรมาที่ราคาอยู่ที่ 2. ควรเปิดให้เอกชนรายย่อยที่มีความพร้อมสามารถเข้าร่วมเป็นคลังสินค้ารับรองได้มากขึ้น จากปัจจุบันจำกัดให้กับรายใหญ่เพียง 3 ราย เท่านั้น 3 ควรเพิ่มความหลากหลายชนิดข้าวที่เทรดในเอฟเพดมากขึ้น เพื่อเกิดแรงจูงใจในการเข้ามา 4. นักการเมืองและรัฐบาลควรกำหนดนโยบายชัดเจน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการซื้อขายในเอฟเพด

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## พาณิชย์ฟุ้งปีทองราคาข้าวไทยเชื่อบรรลุขึ้นแตะตันละ 600 เหรียญสหรัฐ

นายยรรยง พวงราช ปลัดกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง "ทิศทางค้าข้าวไทยในตลาดโลก" ว่า ปี 2554 นี้กระทรวงพาณิชย์มองว่าเป็นปีทองของราคาข้าว เนื่องจากขณะนี้ราคาข้าวภายในประเทศได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาถึง 8,200-8,300 บาทต่อตัน อีกทั้งเชื่อว่าจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นไปถึง 8,900-9,000 บาทต่อตัน หลังจากที่พบว่าความต้องการข้าวในตลาดโลกยังเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในช่วง 3 เดือนแรก (มกราคม-มีนาคม 2554) ไทยส่งออกข้าวได้ถึงเดือนละกว่า 1 ล้านตัน โดยมียอดส่งออกรวม 3.05 ล้านตัน และราคาข้าวก็ไม่ได้ตกลงมาตามที่หลายฝ่ายวิตกกังวล

อย่างไรก็ตามกระทรวงพาณิชย์คาดว่าตลอดทั้งปี 2554 การส่งออกข้าวไทยจะสูงกว่าเป้าหมาย 9.5 ล้านตัน ส่วนแนวโน้มราคาข้าวไทยคาดว่าจะขยับขึ้นไปแตะที่ตันละ 600 เหรียญสหรัฐ โดยขณะนี้อยู่ที่ตันละ 560 เหรียญสหรัฐ อีกทั้งมั่นใจว่าข้าวฤดูกาลใหม่ที่กำลังจะทยอยออกสู่ตลาดจะมีราคาที่ดี รวมไปถึงกระทรวงพาณิชย์เองยังสนับสนุนให้มีการซื้อขายข้าวขาว 5% ส่งมอบแบบเอฟโอบีผ่านตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าเพื่อเสริมตลาดข้าวไทย เบื้องต้นคาดว่าจะมีการซื้อขายวันละ 200 สัญญา เฉลี่ยสัญญาละ 50 ตัน

นายยรรยง กล่าวว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้จัดทำยุทธศาสตร์การค้าข้าวไทย เน้นส่งเสริมการส่งออกเชิงมูลค่ามากกว่าปริมาณ โดยเฉพาะข้าวหอมมะลินั้นจะมีการจัดทำมาตรฐานส่งออกให้หลากหลายมากขึ้น เป็น 2-3 มาตรฐาน จากเดิมมีมาตรฐานเดียวคือหอมมะลิ 92% เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวหอมมะลิ ซึ่งอาจจัดทำมาตรฐานข้าวหอมมะลิ 95% และ 100% เพิ่มเติม

สำหรับมาตรการช่วยเหลือเพื่อลดต้นทุนให้แก่เกษตรกรนั้น นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี รองนายกรัฐมนตรี ไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อหาวิธีลดต้นทุนการเพาะปลูก โดยเฉพาะเรื่องปุ๋ยราคาแพง จากการหารือเบื้องต้นรัฐบาลจะจัดทำโครงการประกันต้นทุนปุ๋ย ขณะนี้กำลังจัดทำรายละเอียด

อย่างไรก็ตามเบื้องต้นรัฐบาลอาจจะจ่ายชดเชยส่วนต่างราคาปุ๋ยให้แก่เกษตรกรทั้งระบบ แต่อาจจะต้องมีการกำหนดเงื่อนไขให้มีการใช้ปุ๋ยตามความจำเป็นที่แท้จริง คาดว่าจะต้องใช้งบประมาณสูงกว่า 570 ล้านบาท โดยรัฐบาลตั้งเป้าที่จะเริ่มโครงการในฤดูการเพาะปลูกใหม่ ซึ่งคาดว่าจะมีการใช้ปุ๋ยถึง 1.7 แสนตัน ในช่วงเดือนพฤษภาคม หากรัฐบาลดำเนินโครงการนี้ กระทรวงพาณิชย์อาจไม่จำเป็นต้องทำโครงการปุ๋ยธงฟ้าแล้ว

[ที่มา แนวหน้า](#)

## ตลาดกลางข้าวสารแห่งประเทศไทยที่นครสวรรค์ ประมูลข้าวสารกว่า 2,300 ตัน

ที่ทำข้าวกำนันทรง อำเภอมือง จังหวัดนครสวรรค์ เมื่อที่ 24 เมษายน 2554 ภายหลังจากที่ประสบความสำเร็จจากการจัดงานประมูลข้าวสารขึ้นครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม ที่ผ่านมา ก็ได้จัดประมูลข้าวสารขึ้นเป็นครั้งที่ 2 (ครั้งแรกเมื่อมีนาคม 2554) โดยมี นายวิชัย โภชนกิจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน พร้อมคณะ เดินทางมาชมการประมูลและแนะนำรายละเอียดต่างๆ ให้ ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการที่ต้องการข้าวกว่า 40 ราย ที่เดินทางมาจากภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และกรุงเทพมหานคร สนใจเดินทางมาดูการประมูลข้าวสารและสั่งซื้อไปเป็นจำนวนสูงถึง 2,320 ตัน เป็นเงินกว่า 31 ล้านบาท (ครั้งแรกขายได้ 60 ตัน เป็นเงินเพียง 1 ล้านบาทเศษ)

สำหรับตัวอย่างข้าวที่นำมาเปิดประมูล มีทั้งข้าวคุณภาพดี คุณภาพปานกลาง และข้าวท่อน ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้าวท่อนพื้นแข็ง (ข้าวปทุมธานี) มีบริษัททำแบ่งขนมจีน จากจังหวัดปทุมธานี ได้มาดูข้าว และบอกว่าจะมีความต้องการมากถึงเดือนละ 100 ตัน โดยมีผู้เสนอ 2 ราย จากอำเภอดาเกี๋ย คือ แสงวไรค์มิลล์ และไกรกิจ แต่ไม่เพียงพอที่จะประมูลกัน จึงคาดว่าจะมีการสั่งซื้อในอนาคตได้

โดยในการประมูลข้าวสารครั้งนี้ มีข้าวเข้าร่วมประมูล เช่น ข้าวหอมมะลิจากอีสาน, ข้าวยี่งอ, ข้าวท่อนเก่า, ข้าวเก่า 100 เปอร์เซ็นต์, ข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์, ข้าวหอมมะลิ, ข้าวชัยนาทเก่า 100 เปอร์เซ็นต์, ข้าวหอมมะลิ 100

เปอร์เซ็นต์,ข้าวหอมใบชมพูส้ม 100 เปอร์เซ็นต์,ข้าวรวม 5 เปอร์เซ็นต์,ข้าวหนึ่ง,ข้าวหอมใบเตย,ข้าวปทุมใหม่-ปทุมเก่า, และข้าวหอมมะลิเชียงราย เป็นต้น

สำหรับการประมูลซื้อขายข้าวสาร มีโรงสีเสนอขายรายๆใหญ่กว่า 1 พันตัน เช่น บริษัท โรงสีพิจิตรร่วมเจริญ 2 เสนอขายข้าวขาว 5 เปอร์เซ็นต์ โดยในเดือนพฤษภาคม จะเปิดประมูลข้าวสารอีกครั้งในวันที่ 22 พฤษภาคม ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลได้ที่ตลาดกลางข้าวสารแห่งประเทศไทย ท่าข้าวกำนันทรง จังหวัดนครสวรรค์ [ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์](#)

## **นายกกิตติศักดิ์สมาคมโรงสีเผยปัญหาเพลิงระบาคอาจส่งผลให้ผลผลิตข้าวนาปรังหายไปในไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20**

นายปราโมทย์ วาณิชานนท์ นายกกิตติศักดิ์สมาคมโรงสีข้าวไทย เปิดเผยว่า จากปัญหาเพลิงระบาคที่เกิดขึ้นในขณะนี้ อาจทำให้ผลผลิตข้าวนาปรังในปีนี้อาจหายไปร้อยละ 20-30 จากที่เคยคาดการณ์ว่าจะได้ผลผลิต 9 ล้านตัน ทำให้เกษตรกรได้รับผลกระทบเป็นอย่างมาก ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กำลังเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวซึ่งเกษตรกรควรปฏิบัติตามคำแนะนำของภาครัฐด้วย ส่วนปัญหาอุทกภัยในภาคใต้ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตข้าวเช่นกัน แต่ยังไม่มียางานความเสียหายที่ชัดเจน ทั้งนี้ มองว่าการชดเชยของภาครัฐน่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000 บาทต่อไร่ จะเหมาะสมกว่า 600 บาทต่อไร่ แต่โดยภาพรวมแล้วผลผลิตข้าวของไทยก็ยังคงเพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศ

นายปราโมทย์ วาณิชานนท์ กล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาการส่งออกข้าวไทยยังมีสัญญาณที่ดี โดยตั้งแต่เดือนธันวาคม 2553 จนถึงเดือน กุมภาพันธ์ 2554 มีปริมาณกว่า 1 ล้านตัน เนื่องจากผู้ส่งออกมีข้าวจากภาครัฐในราคาถูกจึงสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ แต่จากแนวโน้มราคาข้าวที่สูงขึ้นก็อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันในอนาคต เพราะแม้ภาพรวมการส่งออกข้าวของไทยจะยังอยู่ในอันดับหนึ่ง แต่ข้าวขาว 5% เมื่อเทียบกับเวียดนามแล้วไทยยังส่งออกได้น้อยกว่า เพราะราคาของเวียดนามถูกกว่า 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน และขณะนี้ทางจีนและเวียดนามก็กำลังพัฒนาข้าวหอมมะลิเพื่อแข่งขันตลาดราคาสูงกับไทย ดังนั้นรัฐบาลจึงควรรอบคอบในการกำหนดและพิจารณาว่าราคาข้าวที่สูงนั้นเป็นไปอย่างสมเหตุสมผลหรือไม่

[ที่มา สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์](#)

\*\*\*\*\*

## **เวียดนาม**

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Viet Nam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวในช่วงวันที่ 1-21 เม.ย. 2554 มีจำนวน 351,511 ตัน มูลค่า 165.041 ล้านดอลลาร์ และการส่งออกข้าวนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.- 21 เม.ย. 2554 มีจำนวน 2.2 ล้านตัน มูลค่า 1.049 พันล้านเหรียญสหรัฐ

สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกในฤดูการผลิตฤดูหนาว (Winter-spring crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงได้ปรับตัวสูงขึ้นมาอยู่ที่ระดับ 5,600-6,600 ดอลลาร์ต่อกก. (ประมาณ 26.9-31.7 เซนต์) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% จากช่วงสัปดาห์ก่อน เพราะการเก็บเกี่ยวข้าวฤดูนี้ใกล้จะหมดแล้ว ส่วนราคาส่งออกนั้นในช่วงนี้ยังคงตัวในระดับสูง ซึ่งจากการที่ราคาข้าวส่งออกยังคงอยู่ในระดับสูงอาจจะทำให้ผู้นำเข้าข้าวที่เป็นภาคเอกชนของฟิลิปปินส์ชะลอการนำเข้าหรือยกเลิกสัญญาได้ แต่ในส่วนของสัญญาซื้อขายของรัฐบาลนั้นไม่น่าจะประสบปัญหา

รัฐบาลเวียดนามและบังคลาเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เป็นเวลา 3 ปี โดยที่เวียดนามจะจัดหาข้าวให้บังคลาเทศตามที่ได้รับการร้องขอ

รัฐมนตรีกระทรวงการค้าและอุตสาหกรรมให้สัมภาษณ์หลังการลงนามบันทึกความเข้าใจคณะผู้แทนเจรจาจากบังคลาเทศว่า เวียดนามจะจัดหาข้าวให้กับบังคลาเทศปีละ 1 ล้านตัน ทั้งนี้ในปีที่ผ่านมา เวียดนามส่งออกข้าวไปบังคลาเทศเกือบ 1 ล้านตัน ซึ่งนอกจากข้าวขาวแล้วยังมีข้าวหนึ่งที่ส่งไปด้วย

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## พม่า

สำนักงานสถิติแห่งชาติของพม่าเปิดเผยว่า ปริมาณส่งออกข้าวของพม่าลดลง 58.6% เหลือเพียง 450,000 ตัน ในปี 2553 จากในปี 2552 ที่เคยส่งออกถึง 1.09 ล้านตัน โดยสาเหตุของการลดลงส่วนหนึ่งมาจากการแข็งค่าของเงินเหรียญสหรัฐนับตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมา ส่งผลให้รายได้ของผู้ส่งออกลดลง

นอกจากนี้ ภัยพิบัติทางธรรมชาติยังทำให้ผลผลิตในปี 2553 ลดลง โดยในเดือนตุลาคม 2553 ฝนที่ตกอย่างหนักทำให้เกิดน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของพม่า เช่น ในเมืองมัณฑะเลย์ มาเกว อีรวดี รัฐฉาน ยะไข่ และเมืองฉิ่น ซึ่งได้ทำลายไร่นาบางส่วนในบริเวณที่ลุ่มปากแม่น้ำอิรวดี ทั้งนี้ สมาคมอุตสาหกรรมข้าวของพม่าคาดว่า พม่าจะมีผลผลิตข้าว 41.8 ล้านตัน ในปี 2553-54

ที่มา [สำนักข่าวอินโฟเควสท์ \(IQ\)](http://สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ))

## อินเดีย

นาย Sharad Pawar รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร (Farm Minister) ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลควรจะยกเลิกมาตรการห้ามส่งออกข้าวสาลี และข้าวขาวได้แล้ว เพราะในขณะนี้ประเทศมีสต็อกข้าวพีชทั้ง 2 ชนิดเป็นจำนวนมาก และเพียงพอต่อความต้องการแล้ว พร้อมทั้งคาดการณ์ว่าการเก็บเกี่ยวในฤดูที่จะถึงจะได้ผลผลิตเป็นจำนวนมาก

ทั้งนี้ เขาคาดว่า ณ สิ้นเดือน มิ.ย. ผลผลิตข้าวพีชในปีการผลิตนี้ (2010/11) จะมีมากถึง 235.9 ล้านตัน ในขณะที่เวลานี้คลังเก็บข้าวพีชของรัฐบาลก็ยังมีเต็มไปด้วยข้าวพีชที่เก็บสต็อกไว้ และรัฐบาลยังต้องมีภาระที่จะต้องจัดหาที่ไว้สำหรับผลผลิตในฤดูที่จะถึงนี้ด้วย

เขากล่าวเพิ่มเติมว่า ในขณะนี้สถานการณ์ราคาข้าวพีชในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับที่ดี จึงน่าจะเป็นโอกาสที่จะทำให้เกษตรกรมีรายได้ที่ดีขึ้นจากการส่งออกข้าวพีช โดยที่อินเดียสามารถที่จะส่งออกข้าวสาลี และข้าวได้อย่างละประมาณ 2 ล้านตันในขณะนี้

ในปีการผลิต 2011/12 อินเดียคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวพีชทุกชนิดถึง 240 ล้านตัน

องค์การอาหารแห่งชาติ (Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า การจัดหาข้าวของรัฐบาลในปัจจุบัน (2010/11) ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ปีที่ผ่านมา จนถึงวันที่ 25 เม.ย. สามารถจัดหาข้าวได้แล้ว 26.0 ล้านตัน

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## ฟิลิปปินส์

นายโปรเซโซ อัลคาลา (Proceso Alcala) รัฐมนตรีเกษตรของฟิลิปปินส์ (Agriculture Secretary) กล่าวว่า หลังจากนี้ไปจะสั่งการให้องค์การอาหารแห่งชาติ (The National Food Authority; NFA) หยุดให้ข้าวเรื่องการนำเข้าข้าวที่ยังไม่มีการยืนยัน เพราะไม่ต้องการส่งสัญญาณที่ผิดออกสู่ตลาด

องค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) รายงานความคืบหน้าของการประมูลให้สิทธิ์ในการนำเข้าข้าวจำนวน 660,000 ตัน แก่ภาคเอกชน (600,000 ตัน) และกลุ่มเกษตรกร (60,000 ตัน) โดยในขณะนี้ NFA ได้จัดสรรโควตาให้ทั้ง 2 กลุ่มแล้วจำนวน 42 ราย เป็นจำนวนโควตานำเข้ารวมแล้ว 438,022 ตัน โดยในส่วนของกลุ่มสหกรณ์และเกษตรกรที่ NFA กำหนดโควตาไว้จำนวน 60,000 ตัน นั้น NFA ได้พิจารณาจัดสรรโควตาให้จำนวน 43,511 ตัน

อย่างไรก็ตาม NFA ได้กำหนดจัดการประมูลให้สิทธิ์ในการนำเข้าข้าวในจำนวนที่เหลืออีก 205,052 ตัน ในวันที่ 2 พ.ค. ศกนี้ โดยเปิดโอกาสให้ทั้งบริษัทเอกชน และกลุ่มเกษตรกรเข้าร่วมในครั้งนี้ได้

นาย Angelito Banayo ผู้บริหารขององค์การอาหารแห่งชาติ กล่าวว่า การที่ราคาข้าวของเวียดนามปรับตัวสูงขึ้นจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้นำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ โดยในขณะนี้ข้าวขาว 25% ซึ่งเป็นชนิดที่ฟิลิปปินส์มักจะนำเข้าจากเวียดนามได้ปรับตัวขึ้นมาจากอยู่ที่ระดับ 450 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ ผู้นำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ที่ได้รับสิทธิ์ในการนำเข้าข้าวสามารถที่จะเลือกซื้อข้าวทั้งจากประเทศไทย และเวียดนามก็ได้

มูลนิธิบิล และเมลินดา เกตส์ ได้มอบทุนวิจัยจำนวน 18.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในการวิจัยการตัดต่อพันธุกรรมข้าวและมันสำปะหลังเพื่อเสริมสร้างคุณค่าทางอาหาร ทั้งนี้ สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute, IRRI) ณ เมือง ลอส บายอส ประเทศฟิลิปปินส์ เป็นหน่วยงานที่ชนะได้รับทุนวิจัยจำนวน 10.3 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพื่อวิจัยพัฒนาข้าวสีทอง เพื่อให้มีวิตามินเอเพิ่มขึ้น มีความหวังว่าข้าวชนิดนี้จะได้รับอนุมัติในกฎระเบียบของประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2013 และของประเทศบังกลาเทศ ในปี 2015

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

